
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1/2562 
วันที ่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
----------------------------- 

 

 

ผู้มาประชุม  จ านวน   24  คน 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายปรารภ นางสันเทียะ ประธานสภา อบต.หินดาด 
  2 นายประจัด  เจริญลาภ รองประธานสภา อบต.หินดาด 
  3 นายเลอศักดิ์ พุ่มทานนท์ เลขานุการสภา อบต.หินดาด 
  4 น.ส.ฐิติมา พวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
  5 นายเสถียร กลางสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
  6 นายยุทธนา  สอนจันดา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
  7 นายทัศนัย พันเหนือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
  8 นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
  9 นายวุฒิไกร ประจันทะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
  10 นายทองปาน ภูค าศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
  11 นางบัวเรียน แก้งค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
  12 นายมิตร์ อัคฮาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
  13 นายอุดม ฤทธิ์ภักดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
  14 น.ส.เกยุมาศ ในพิมาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
  15 นายทองปอน ภูค าศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
  16 นายไพร ทุมนาหาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
  17 นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
  18 นายดวน ศรีใส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
  19 นายชัชวาลย ์ ยังทองหลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
  20 นายมาลา แก้วมีศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
  21 นางปาจารีย์ ค๊าสเปอร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
  22 นายประมวล ไปเจอะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
  23 นายนาน มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
  24 นายบุญมา ม่วงกล้วย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
   

 
/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   3   คน 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมาน ลอยสวรรค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
 2 น.ส.จารุวรรณ พรหนองแสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
 3 นายวิศรุต   บุญอิสระเสรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  11  คน 
 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพิบูลย์ แสงสุระ นายก อบต.หินดาด 
  2 นายด ารง พิมพ์ภักดี รองนายก อบต.หินดาด 

 3 นายเจริญ  ไปเจอะ รองนายก อบต.หินดาด 
 4 นายบุญมา   คงวุฒิ ที่ปรึกษานายก อบต.หินดาด 
 5 นางปราณี   สอนจันดา เลขานุการนายก อบต.หินดาด 
 6 น.ส.สภุาวดี  ศรีวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 7 น.ส.สกลภัทร อินเอี่ยม หัวหน้าส านักปลัด 
 8 นายวิเชียร แท้ไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 9 น.ส.ศนินันทน์ สิมรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 10 น.ส.อัมพร นางสันเทียะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 11 นายกิตติศักดิ์  ตุ้มสูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดครบองค์ประชุมแล้ว นายปรารภ นางสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
 

ประธานสภาฯ    วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด สมัยวิสามัญ  
      สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 13 มิถุนายน 2562  

เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นญัตติให้สภาฯ เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

 
/ระเบียบวาระท่ี  ๑...   
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ           1.1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด เรื่อง การขุดเจาะบ่อ
บาดาล  พ.ศ..... 

  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.หินดาด  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดเรื่อง การขุดเจาะบ่อบาดาล พ.ศ. 

2562 ด้วยมีหนังสือด่วนมาแจ้งแนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล 
และใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล วันนี้ขอปรึกษา สภาฯ ว่าผู้ที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลตั้งแต่ 5 นิ้วลงมา ต่อไปก็เป็นอ านาจของท้องถิ่นที่จะ
ออกใบอนุญาต ถ้าหน่วยงานของเทศบาล ของ อบต. ต้องไปขออนุญาตที่
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเท่านั้น จึงขอปรึกษาท่าน
สมาชิกสภาฯ ว่าถ้าเราตราเป็นข้อบัญญัติ หมายความว่า ผู้ที่มาขออนุญาตต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเรื่องเจาะบาดาล เราจะก าหนดประมาณ
เท่าไรดี  ส่วนมากเราจะเจาะ 3-4-5 นิ้ว ต่ ากว่า 3 นิ้วคงจะไม่มี ผู้ที่ประสงค์ที่
จะขอรับใบอนุญาตที่จะเจาะในเขตของเรา เป็นสิ่งที่ดีอ านวยความสะดวกต่อพ่ี
น้องประชาชน ใครจะขอเจาะบาดาล ก็เอาเอกสารสิทธิ์ ทะเบียนบ้าน บัตร
ประชาชนเข้ามาเสีย สมมุติว่าสภาฯ ก าหนดเสียบ่อละ 100 บาท เราจะตรา
เป็นข้อบัญญัติ เป็นรายได้ของ อบต. และประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องทราบ ท่านใด
ไม่ได้ขออนุญาตไว้ หากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรวจ
ใบอนุญาตแล้วไม่มี อาจมีความผิด เขตจักราชเก็บบ่อละ 140 บาท ถ้าเขตหิน
ดาดเก็บบ่อละ 140 บาท อาจแพงไปก็ลดลงได้ จึงขอปรึกษากับสภาฯ ผมได้
มอบหมายให้หัวหน้าวิเชียร เป็นผู้สืบราคาดู  ประชุมคราวหน้าจะได้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ก็ฝากพวกเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้อง บ่อไม่เกิน 20 -30 
บ าท  ของ อบ ต .ที่ จ ะ เจ าะต้ อ งไป ขออนุ ญ าตท างอ า เภ อ ฯ  ขอ ใช้ ที่
สาธารณประโยชน์  และขออนุญาตส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งก็คงจะอนุญาตร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่เหมาะสมก็ให้เจ้าหน้าที่
เขาจัดการ ก็คงจะไม่แพงเกินบ่อละ 20 - 30 บาท อย่าให้พ่ีน้องเดือดร้อน ให้
ถูกต้อง ถ้ามีบ่อน้ าเพียงพอ มีคลอง ล าห้วยเขาคงจะไม่เจาะหรอก เห็นใจพี่น้อง   

ที่ประชุม     รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  สมัยสามัญ   
                                        สมัยที่  1  ครั้งที่  1/๒๕62 วันที่ 25 เมษายน 2562 
 

ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งที่แล้ว ที่แจก
ให้กับสมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ตรวจสอบดูว่าจะมีการ
แก้ไขตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง  

มติที่ประชุม     มีมติรับรอง 
/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓      ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ                ๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) 
           ขอเชิญงานนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  
     เชิญครับ 
นายวิเชียร  แท้ไธสง   เป็นการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทาง 
     ซักซ้อมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้วเสร็จ 
     ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการน าแผน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  
     มาเพ่ิมระยะเวลาเป็น 5 ปี ทิศทางของแผนเริ่มจาก แผน 3 ปี มาเป็นแผน 4  
     ปี และเป็นแผน 5 ปี ในการจัดท าแผน 5 ปี โดยการน าเอาข้อมูลแผนฉบับ 
     ปัจจุบัน คือ แผน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 มาทบทวน ล าดับแรกให้จัดประชุม 
     ประชาคมต าบล ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  
     มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนฯ  

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้ก่อนที่จะประกาศใช้ 
ต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากว่า
เป็นแผน 5 ปีจะมีช่องให้ท่านพิจารณาปี 2561–2565 ชอ่งปี 2561 จะไม่มี 

     งบประมาณ ไม่มีเงิน เนื่องจากปีงบประมาณล่วงมาแล้ว ส าหรับช่องปี 2562  
     เหลืออีก 4 เดือน จะสิ้นปีงบประมาณวันที่ 30 กันยายน 2562 ในการจ่าย 
     ขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2562 ได้จ่ายไปแล้ว ทิศทางคือจ่ายปีละ 1 ครั้ง  
     เพราะฉะนั้นช่องในปี 2562 จะไม่มีการด าเนินการและคาดว่าจะมีการจ่าย 

ขาดเงินสะสมอีกครั้ง ประมาณปี 2563 ส าหรับในช่องปี 2563 จะต้องน ามา 
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงต้องด าเนินการใน 
1-15 สิงหาคม 2562  เบื้องต้นงานนโยบายและแผนได้น าข้อมูลที่ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้านเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ไปบรรจุในแผนฯ ให้ท่าน
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับโครงการที่จะน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 โครงการล าดับที่ 1 ของแต่หมู่บ้านที่บรรจุในแผนนี้ 
รายละเอียด ดังนี้ 
     หมู่ที่  1 ก่อสร้างถนนดินข้างสระประปาไปห้วยหินลาด บ้านหินดาด 

                         หมู่ที่  2 ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประปาบ้านตะคร้อเหนือ 
          หมู่ที่  3 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลอง 
          หมู่ที่  4 ล าดับที่  1 เป็นขุดลอกล าห้วยยาง แต่ถ้าจะท าถนน ล าดับที่ 1   
     จะเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางพัน เจตมาศ ไปบ้านนางวิลัย  
     เบียดนอก  ถ้าเงินเหลือจะมาท าต่อล าดับที่ 2 จะเป็น ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
     บ้านนายเคน ประโมศรี ไปบ้านนายทราย ประจันทะสี  
          หมู่ที่  5 ถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนายสมาน ไปล าฉมวก บ้านหัวสะพาน 
          หมู่ที่  6 ถนน คสล.จากบ้านนายจวน ไปบ้านนางจี บ้านโคกสะอาด 
          หมู่ที่  7 ก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้านแบบโดม  
          หมู่ที่  8 ขุดลอกสระประปาบ้านเมืองเพชร  

/หมู่ที่  9 ก่อสร้างถนน... 
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นายวิเชียร แท้ไธสง       หมู่ที่  9 ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้าน ไป ถนน 226 ต่อจากที่เดิม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ         หมู่ที่  11 เนื่องจากว่าโครงการล าดับที่ 1 ของหมู่ 11 คือ ขุดลอกหนอง  
     สามขา ได้ด าเนินการโครงการไปแล้ว ดังนั้น โครงการล าดับที่ 2 จึงเลื่อนมา  
     เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ถ้า 
     เป็นถนนลาดยางมาตรฐานท ากว้าง 6 เมตร ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร  
     งบประมาณ 3 ล้านบาท  ก็จะด าเนินการได้ตามสถานะการคลังของ อบต. 
     หินดาด 

     หมู่ที่  12 ก่อสร้างขยายผิวจราจรจากศูนย์สาธิต ถึงบ้านนายเฉลียว เนื่อง 
จ านงค์ บ้านหนองม่วง 

          หมู่ที่  13 ขุดลอกสระหนองสิม บ้านหัวฝาย 
          หมู่ที่  14 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุริน ประโพสัง  
         หมู่ที่  15 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกไปคลองอีสานเขียว 

     ทั้งหมดท่ีกล่าวมาคือโครงการล าดับที่ 1 อาจมีบางหมูบ่้านที่ได้ด าเนินการ 
ไปแล้ว ล าดับที่ 2 จะเลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในปี 2564 ถ้าท่านเห็นว่า
โครงการที่ปรากฏอยูซ่ึ่งจะน าโครงการในปีนี้ไปท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2564 ถ้าท่านเห็นว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยน ท่านก็เขียน
ปรับเปลี่ยนลงในเอกสารแล้วส่งคืนงานนโยบายและแผนวันนี้ ส่วนฉบับที่จะ
ประกาศใช้ก็จะประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับทราบต่อไป ส่วนโครงการ
ในปี 2563 หรือ ปี 2564 ที่ท่านเห็นว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด วันนี้
ไม่สามารถที่จะเพ่ิมเติมได้อีก เหตุผลเพราะถ้าเพ่ิมเติมแผน งานนโยบายและแผน
ต้องลงไปประชาคมหมู่บ้านใหมเ่พราะเป็นงานบริการสาธารณะต้องลงไปประชาคม
หมู่บ้าน โครงการเท่าที่มีอยู่ก็ดูเยอะพอสมควรทั้งหมดรวม 7 ยุทธศาสตร์ รวม 
5 ปี ปี 61-62 ไม่มี มีทั้งหมด 557 โครงการ เงินงบประมาณ 170 กว่าล้าน
บาท สถานะการคลังไมส่ามารถท าได้หมด จึงต้องมีการเรียงล าดับ โครงการที่
จะท าเป็นอันดับแรก  
      ส าหรับปี 2563 ให้ท าโครงการแรก ล าดับที่ 1 ที่เสนอผ่านเวทีประชาคม 
เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ส่วนโครงการในปี 2565 เอามาจาก 
2561 -2562 ที่ยังไม่ด าเนินการจะเรียงล าดับไว้ในปี 2565 ท่านสามารถ
เรียงล าดับวันนี้ได้เลย เพราะเป็นการทบทวน ปรับปรุง แต่ไม่ใช่เป็นการเพ่ิมเติม 
เช่น หมู่ 3 ท่านเห็นว่า โครงการปี 2565 ของท่านมีอยู่ 5 โครงการให้ท่าน
เขียนหมายเลขก ากับเอาไว้ เรียงล าดับมา งานนโยบายและแผนจะเก็บคืนและ
จัดท ารูปเล่มตามนั้น ส าหรับปี 2563 ต้องเป็นโครงการล าดับแรก หากเงิน
งบประมาณเหลือ ให้ไปต่อที่ล าดับที่ 2-3 ตามล าดับ ตามสถานะการเงิน 

     ของแต่ละหมู่บ้าน  มีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญสอบถามได้ครับ 
รองประธานสภาฯ      มีข้อสงสัย สมมุติว่าเราท าถนนสายบ้านนางจี ระยะ 80 เมตร งบประมาณ  
     3-4 แสน  งบประมาณคงเหลือจะไปต่อโครงการใด  
นายวิเชียร  แท้ไธสง  โครงการล าดับที่ 2 ของหมู่ 6  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

/รองประธานสภาฯ... 
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รองประธานสภาฯ                 เรื่องขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 6 จากบ้านโคกสะอาดไปหัวสะพาน ไม่เห็นโครงการ 
นายวิเชียร  แท้ไธสง                จะไปตรวจดูเอกสารให้อีกครั้ง หากตกหล่น หากมีในแผนสี่ปีอยู่แล้วจะเพ่ิมให้ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นายภูเมศ เศรษฐี                    ตามท่ีงานแผนฯ ได้อธิบาย บ้านปรางค์ ตามเอกสารล าดับที่ 1 ปี 2563 เป็น 
สมาชิก อบต.หมู่ 11                รางระบายน้ า ไม่ใช่ถนนลาดยาง ยังหาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางไม่เจอ 
นายวิเชียร แท้ไธสง                  ในร่างแผนฯ หน้าที่ 55 ล าดับที่ 105 เป็นโครงการล าดับที่ 1 ที่จะต้องน าไป 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ               จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ท่านอาจจะยังเปิด 
                                         เอกสารไม่ถึง 
นายมาลา แก้วมีศรี                  ขุดลอกหนองสิมของหมู่ 13 ยังไม่เจอรายละเอียด 
สมาชิก อบต.หมู่ 13                  
นายวิเชียร แท้ไธสง                  อยู่ที่ หน้า 98 ล าดับ 19 มีท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ประธานสภาฯ    เจ้าหน้าที่จัดท าแผนก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน 5 ปี ที่เน้น คือแผนของ 
     ปี 2563 จะต้องท าโครงการที่เป็นล าดับ 1 ก่อนเจ้าหน้าที่ได้อธิบายโดยละเอียด 
     แล้ว รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วมีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ                        เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยกับร่าง  
                                         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) ที่เสนอ ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65)  
                                       ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง  ไม่เห็นด้วย  -  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4                  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ                        - ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต  ด้วยอ าเภอห้วยแถลงแจ้งว่าเหล่ากาชาด 
                                        จังหวัดนครราชสีมาจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้วยแถลง  
                                        ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมอ าเภอ          
                                        ห้วยแถลง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตตามวันเวลา 
                                        ดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมบริจาคในวันดังกล่าว 
 

ประธานสภาฯ                      ขอเชิญนายก อบต.หินดาดมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
นายก อบต.หินดาด                - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่ได้ร่วมงานก าจัดวัชพืช คลองสวยน้ าใส 
                                       ที่หมู่ 5 มีสมาชิกสภาฯหลายท่านไป มีท่านนายอ าเภอฯ มีจิตอาสาไปร่วม  
                                       ทั้งต าบล ขอบคุณ สมาชิกฯ ที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขอบคุณที่ร่วมเป็นเกียรติงาน 
                                       เปิดโรงเรียนครอบครัว ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 
                                       เมื่อ 3 มิถุนายน 2562 หากมีหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม ขอให้ท่านให้ความร่วมมือ 
                                       มาร่วมเป็นเกียรติ                  

นายก อบต.หินดาด           - หมู่ 8 ตามแผนฯ 5 ปี โครงการอันดับ 1 ขุดลอกสระประปาท่านต้องคิดให้ดี        
                                       ประชาคมขุดลอก พ่ีน้องบางคนก็อยากให้ขุดลอก แต่สระประปามีความลึกมาก  
                                       ถ้าเราขุดเราต้องสูบน้ าให้แห้งเราจะเอาน้ าตรงไหนใช้ จริง ๆ หมู่ 8 ไม่มีความจ าเป็น 
 

/ต้องขุด เป็นบ่อ... 
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นายก อบต.หินดาด            ต้องขุด เป็นบ่อที่ลึกมาก ใหญ่มาก แต่น้ าไหลลงไม่ค่อยมี เราต้องหาวิธีให้น้ าไหล   
                                         ลง ผมมองออกท้ังต าบล หมู่ 4 เดือนสิงหาคม เดือนนี้ มิถุนายน กรกฎาคม  
     สิงหาคมเราจะจัดท าข้อบัญญัติ สิ่งที่ส าคัญคือการจัดท าข้อบัญญัติ เก็บไปคิดให้ 
               ดี ๆ พลาดแล้วพลาดเลย อย่างหมู่ 4 ขยายเขตไฟฟ้า เขาขอไปหลายครั้งแล้ว  
     อยู่ในแผนหรือยัง ถ้าขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรขอมา อบต.ทาง อบต.ขอไปให้ 

ถ้ามีบ้านเลขที่จะง่าย บ้านเลขที่ละ 50,000 บาท  ดูแลพ่ีน้องเอา หวังข้อบัญญัติ 
ที่จะแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง จัดท าข้อบัญญัติฯ เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 
ฝากท่านสมาชิกฯ  

  - การลงทะเบียนของผู้สูงอายุ อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจเช็ค ได้รับ
ค่าตอบแทนจากภาครัฐ ก็รู้ระเบียบแต่มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ลงทะเบียน
ผู้สูงอายุแล้ว ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ เขาด าเนินการจ่าย ยกตัวอย่างหมู่ 9 รับมา 
3 หรือ 2 ปี 2 ปี ผู้ชว่ยผู้ใหญบ่้าน พอจับได้จ าเป็นต้องท าหนังสือทวงคืน ถ้าไม่
ทวงคืนเจ้าหน้าที่มีความผิด แต่ก่อนเป็นหมู่ 12 รับมาเป็นปี รับค่าตอบแทน
ภาครัฐจากทางรถไฟ ก็ฝากสมาชิกฯ พยายามสอดส่อง ยังไงก็ต้องคืน จริง ๆ 
ผู้ช่วยน่าจะรู้ตัว ผู้ช่วยรู้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์  

  - เรื่องโครงสร้างพื้นฐานปีงบประมาณ 2562 ก็ด าเนินการไป 60 เปอร์เซ็นต์
ได้ ล่าช้า งานซ่อมแซมต่าง ๆ ผมบอกเลยล่าช้ามาก โทษนายกก็โทษ กองช่าง
บอกแล้วก็บอก อย่างของรองประจัดเป็นปีแล้ว เงินเราก็มี ประมาณการแล้วท า 
โครงการหลายโครงการยังไม่ออก ม.11, ม. 12 ยังไม่ออก ม.15 ยังไม่ออก 
จะเดินได้อยู่กับช่าง ผู้บริหารมีนโยบายจะพัฒนา ฝากท่านสมาชิกฯ 

  - ท่านวิศรุต บุญอิสระเสรี  ป่วย อาการพอสมควร ก็ไปเยี่ยมเป็นก าลังใจกัน  
  - วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางอ าเภอฯ ให้ท าจิตอาสาต่อเนื่อง ทาง อบต.

ร่วมกับ หมู่ 8 จัดกิจกรรมก าจัดวัชพืชบ่อน้ าประปา หมู่ 8 จึงขอเชิญผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ก าจัดวัชพืชบ่อน้ าประปา 
หมู่ 8 พรุ่งนี้  

  - วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจการสภาฯ ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงผู้สูงอายุ 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ 
     ประชุม     

ปิดประชุม    เวลา  11.30 น. 
 
 

      (ลงชื่อ)     เลอศักดิ์  พุ่มทานนท์      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                        (นายเลอศักดิ์  พุ่มทานนท์) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
 
 

(ลงชื่อ)   ปรารภ  นางสันเทียะ     ผู้รับรองรายงานการประชุม        
        (นายปรารภ  นางสันเทียะ) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
/คณะกรรมการ... 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่  13  มิถุนายน   
2562 และขอรับรองว่าถูกต้อง ตามการด าเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ 
 
     
     (ลงชื่อ)         ดวน    ศรีใส          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายดวน    ศรีใส) 
 
     

     (ลงชื่อ)        มิตร์  อัคฮาด            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายมิตร ์ อัคฮาด) 
 
                 

     (ลงชื่อ)     ปาจารีย์  ค๊าสเปอร์        เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นางปาจารีย์  ค๊าสเปอร์) 
                       
                       
        


